

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

# APURE - เล่นสั้นได้ และก็น่าถ้อยยาว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** จะว่าไปแล้ว หุ้น APURE นี้ ไม่ค่อยจะเข้าทางคอลัมน์बाटตาเขียนสักเท่าไรละ

หรือจะเอาจริงๆ ก็เหมือนจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับเหื่อเมฆสักเท่าไรเลย... แต่ไหนแต่ไรมา ต่อให้เห็นไม้ต้นๆ เอาเข้ามาไว้ใน List หรือ ขึ้นคอลัมน์อะไรที่ไหน เป็นอันว่าเหมือนโดนหมั่นไส้ตลอด กตจนใจหัวไม่ขึ้นก็มี หรือ เวลาไม่ดู ก็ชอบวิ่งขึ้นอย่างหน้าตาเฉย แถมเคยมีรอบยาวๆ ให้เห็นแบบเยาะเย้ยกันอีกต่างหากล่ะครับ เอาเป็นว่า งานนี้ เหื่อเมฆมากกว่ากันอีกที แต่ก็เน้นไปในสายเทคนิคเพียวๆ ก่อนเลยแล้วกัน จะขึ้นจะลง หรือจะแกว่งออกข้าง แต่ถ้ายังอยู่ในวิสัยของการจะขึ้น ก็ว่ากันยาวๆ อีกสักรอบ... ส่วนใครจะเก็งกำไรรอบสั้น ก็ดูเทคนิคระยะสั้นไปตามจังหวะด้วยก็แล้วกันนะครับ... ซึ่งจริงๆ แล้ว หุ้นในกลุ่มนี้ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา เห็นมีหลายตัวที่ขึ้นแบบได้ใจนักเก็งกำไร นักลงทุน เอากำไรกันได้ไปเกือบเป็นกำกันเลยทีเดียว และตัวหุ้น APURE นั้น จะว่าไปแล้ว ปีนี้ยังไม่มียาวยาวๆ กับเขาเลยก็ว่าได้ ซึ่งในปี 2016 ก็สี่เป็นแล้วหนึ่งรอบ พอมา ปี 2017 ก็เหมือนจะพักตัวมาพอสมควรแล้ว (5 เดือนเต็มๆ) ดังนั้น หากจะหวังว่า ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป อาจจะได้เห็นอะไรดีๆ ตามมาอีกครั้งก็ได้ รูปทรงของกราฟ และสัญญาณแนวโน้ม เริ่มจะชี้ชัดไปในทางที่ดี... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น ก็ค่อยๆ ตามเหื่อเมฆทางสื่อฯ หรือ อ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เหื่อเมฆเขียนไว้ไปเรื่อยๆ หรือ ทำหน้าที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ UOBKH ก็ตามการวิเคราะห์แนวโน้มกันได้ที่ช่อง Money Channel ทุกวัน พุธ และ ศุกร์ เวลา 9.30-9.40 โดยประมาณนะครับ (มีหุ้นให้ด้วยนะ)

**ดูตามเกม...** วันวานยังยึดก้นแถว 2.62-2.60 อยู่ยังโขชอบกล พอเข้าไปดูการซื้อขาย จะเห็นว่าที่ระดับราคาดังกล่าวนี้ ชื่อๆ ทยอยกันเสียนานแล้ว แต่ภาพเกมแบบนี้ ยังไม่ม่่าจะเป็นการนั่งขาย

- แนวรับ** : ... 2.62-2.60 ก็ยังน่าสนใจ หรือ ยืน 2.64 ได้ ก็ยังน่าตามนำต่อ
- เป้าหมาย** : ... เล่นรอบสั้น หวัง 2.9-3.0 แต่หากมองยาวหน่อย หวัง 3.50 ได้

Price Chart...(APURE)



ความเห็น ..... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น APURE...** หากดูกราฟในระยะสั้น จากวันที่ 12 พ.ค. 60 เป็นต้นมา จนถึงวันวานนั้น อาจจะรู้หลายคนนั่งเล่นวันนั้น หรือ แม้แต่นักวิเคราะห์ ก็อาจจะออกมาแนะนำกันในวันนั้นหลายท่านแน่... ดูจากรูปแบบตามระยะเวลาที่กล่าวมานั้น หากผ่าน 2.64 ไปยืนได้รูปแบบโครงสร้างระยะสั้น จะเป็นเชิงบวก ซึ่งนั่นคือจะมี แนวโน้มที่สามารถขึ้นแรงๆ ได้ถึงระดับ 2.9-3.0 แสดงว่า คนเล่นรอบเก็งกำไร ก็อาจหวังที่ราคานี้ก่อน ส่วนถ้ามองในกราฟ ที่เอามาดูวันนี้เนี่ย จะเห็นว่า ยังมีความน่าจะเป็นที่อาจจะขึ้นรอบใหญ่เหมือนปีที่ปลุกก็ได้ การตั้งจาก MA ระยะกลาง บวกกับ สัญญาณ Indicator อยู่ในแนวโน้มดี ถ้าไม่ต่ำกว่า 2.50 ยังไงก็ควรมีหุ้นไว้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน